

5 Khu Nghỉ Mát Yên Tĩnh - Đẹp Đẽ

Những khu nghỉ mát này hoặc nằm cheo leo bên vách núi, ở giữa hoang mạc khô cằn hay ngay cạnh nơi sinh sống của loài hổ, báo quý hiếm...

1- Rosalie Bay Resort, Dominica

Nằm cạnh bãi cát đen rợp bóng cọ ở bờ biển phía đông nam Cộng hòa Dominica, Rosaie Bay Resort có không gian yên tĩnh và riêng tư. Khu nghỉ dưỡng 28 phòng này nằm trong vườn quốc gia Morne Trois Pitons và trải rộng suốt gần 9 hecta. Rosalie Bay được xây dựng theo tiêu chí thân thiện với môi trường và có lối kiến trúc làm tôn vẻ đẹp thiên nhiên của hòn đảo.



Rosalie Bay Resort. Ảnh: China.org

Khu nghỉ dưỡng tổ chức những lớp yoga hàng ngày, spa làm đẹp và chăm sóc sức khỏe, có bể bơi nước mặn. Rosalie Bay đem đến sự thoải mái cho khách du lịch, là địa điểm lý tưởng của những người yêu thích thiên nhiên.

2- Las Casitas Del Colca, Peru

Hẻm núi Colca ở tỉnh Cayllamo vốn là địa điểm ưa thích của những người du lịch bụi và các tay leo núi. Để tới được khu nghỉ dưỡng phải mất ba giờ lái xe tính từ sân bay gần nhất. Tuy nhiên, chặng đường di chuyển vất vả hoàn toàn xứng đáng. Las Casitas mang vẻ đẹp hoang sơ và rất tự nhiên, trong khi nhiều nhà nghỉ khách sạn khác luôn cố gắng bài trí theo phong cách sang trọng.



Las Casitas Del Colca. Ảnh: China.org

Las Casitas gồm 20 ngôi nhà gỗ cheo leo lưng chừng núi ở độ cao gần 3.000 m tính từ mặt nước biển. Nội thất khu nghỉ đơn giản mà tiện nghi, luôn đảm bảo sự thư giãn tuyệt đối cho khách dừng chân.

2- Amangiri, Mỹ

Amangiri trải rộng suốt 240 hecta đất tại hẻm núi Point, phía nam bang Utah, Mỹ. Khu nghỉ mát nằm lọt thỏm giữa vùng thung lũng và từ đây du khách có thể phóng tầm mắt quan sát di tích quốc gia Grand Staircase - Escalante.



Amangiri. Ảnh: Wordlesstech

Được bao quanh bởi núi đá và cao nguyên hùng vĩ, thế mạnh lớn nhất của Amangiri là tầm nhìn đẹp, rất phù hợp với những ai ưa thích ngắm cảnh thiên nhiên hoang sơ.

Khu nghỉ dưỡng ngoài các tiện nghi phòng ở sang trọng còn có nhiều dịch vụ chăm sóc đặc biệt như trị liệu, tắm hơi, dạy yoga và huấn luyện thể dục.

4- Londolozi Private Game Reserve Camps, Nam Phi

Londolozi Private Game Reserve là thiên đường hoang dã nằm bên sông River, thuộc phạm vi khu bảo tồn Sabi Sands Game Reserve, công viên quốc gia Kruger, Nam Phi. Những người chủ khu nghỉ dưỡng luôn thực thi cam kết bảo tồn động vật và quang cảnh thiên nhiên hoang dã ở vùng đất này.



Londolozi Private Game Reserve and Camps. Ảnh: Rhinofrica

Londolozi là nơi sinh sống của rất nhiều loài động vật ăn thịt, đặc biệt là báo. Những người muốn quan sát và tìm hiểu thói quen sống của loài báo thường tìm đến đây nghiên cứu.

Khu nghỉ dưỡng 5 sao thường xuyên tổ chức các hoạt động mô phỏng cuộc đi săn, dạo chơi trong rừng và lái xe ban đêm, dành cho khách du lịch ưa mạo hiểm.

5-Qasr al Sarab Desert Resort, Ả Rập

Nhiều người nhận xét đến Qasr al Sarab như bước vào câu chuyện cổ tích “1.001 đêm”. Khu nghỉ dưỡng là một ốc đảo giữa hoang mạc Liwa, cách thủ đô Abu Dhabi 200 km. Qasr al Sarab tách biệt hẳn với phần còn lại của thế giới bởi xung quanh bạt ngàn cát trắng xóa và được ví như chốn tiên cảnh giữa trần thế.



Qasr al Sarab. Ảnh: Otelow

Qasr al Sarab mời gọi khách du lịch tới tham quan, khám phá bằng vẻ thần bí, huyền ảo của nó. Đến với khu nghỉ dưỡng, bạn có cơ hội trải nghiệm cuộc sống giữa sa mạc, ngắm cảnh thiên nhiên đẹp lộng lẫy, đồng thời thư giãn bằng hàng loạt những tiện nghi cao cấp ở khách sạn.

Theo VnExpress